



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงถ้อยแถลงของสมัชชาสุขภาพจังหวัดปทุมธานี ในมติ ๑๔.๑ การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19

แม้วิกฤตโควิด-19 ส่วนหนึ่งจะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมโดยรวม มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการลดการผลิต ซึ่งทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง การจำกัดการเดินทางซึ่งทำให้มีการรบกวนระบบนิเวศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง แต่ผลกระทบทางลบกับสิ่งแวดล้อมอาจรุนแรงกว่านั้น ทั้งจากน้ำ/ขยะติดเชื้อทางการแพทย์ หรือขยะ คริวเรือนประเภทบรรจุภัณฑ์ที่มาจากการสั่งอาหาร/สินค้าออนไลน์ นอกจากนี้ การจำกัดการเดินทางทั้งมาตรการการทำงาน/การเรียนรู้ที่บ้าน/การประชุมแบบออนไลน์ ทำให้มีการใช้สินค้าที่อาศัยเทคโนโลยีและไฟฟ้ามากขึ้น ทำให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบตเตอรี่ที่อาจสร้างสารพิษตกค้างและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ที่อาจสร้างสารพิษตกค้างและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เครือข่าย ทสม.จังหวัดปทุมธานี มีภารกิจในการรณรงค์ให้ความรู้และร่วมดำเนินงานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในชุมชนที่อาศัยอยู่ โดยมีกลไกการทำงานครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และพี่น้องอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องแก่ประชาชน ในการกำจัดขยะติดเชื้อในครัวเรือน เช่น หน้ากากอนามัย โดยการรณรงค์ให้ทิ้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด เก็บใส่ขวดพลาสติกอีกชั้น ก่อนทิ้งลงถังขยะสีแดง รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อลดปริมาณขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และยังส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี พักอาศัยในพื้นที่สีเขียวที่มีอากาศบริสุทธิ์ ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้ใหญ่ ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว ไว้ในครัวเรือนอีกด้วย

จากการประเมินผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า การจัดการขยะติดเชื้อ ยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติเล็กน้อย เนื่องจากมีรายงานจากพี่น้องเครือข่าย ทสม.ว่าพบการทิ้งแมสออกมากองจัดกระจายและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ เนื่องจากคนจที่มีอาชีพเก็บขยะขาย นำแมสออกมาทิ้งไว้ นอกขวดเพื่อเอาขวดเปล่าไปขาย เครือข่ายฯ ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้มีอาชีพเก็บขยะ และประชาชนในครัวเรือน เพื่อให้สามารถจัดการขยะติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง และสนับสนุนการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ รวมทั้งการเป็นภาคีเครือข่ายร่วมสอดส่องดูแลเพื่อให้สังคมและชุมชนปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต่อไป

สมัชชาสุขภาพจังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔